

Cựu quán quân Úc và Ý bật mí về đêm thi “Chinh phục những giấc mơ” tối 17/6

21:16 17/06/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Trở lại với lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF sau 3 năm tạm ngừng vì dịch bệnh, đội Úc và Ý, hai quán quân trong các kỳ DIFF trước hứa hẹn mang đến những màn trình diễn vô cùng hấp dẫn cho khán giả trong đêm thi thứ 3 (17/6), với chủ đề “Chinh phục những giấc mơ”.

Hai ngày trước đêm thi đấu chính thức 17/6, ông Christian Anthony Howard - đội trưởng đội Úc và ông Damiano Baraldo - đội trưởng đội Ý đã có những chia sẻ đầy thú vị về phần trình diễn sắp tới.



Đội tuyển Úc rất vui mừng khi quay trở lại Đà Nẵng để tham dự DIFF 2023.

Chào mừng các bạn trở lại với DIFF 2023. Úc từng là quán quân của năm 2015, còn Ý từng 2 năm liên tiếp 2017-2018 giữ “ngôi vương”. Vậy năm nay hai đội sẽ mang đến điều gì cho khán giả của Đà Nẵng?

Christian Anthony Howard (Úc): Ý là một đội rất mạnh khi là quán quân vào năm 2017 và 2018. Nhưng năm nay, chúng tôi mang đến những ý tưởng mới, những sản phẩm mới và những bản nhạc rất mới. Điều đặc biệt là chúng tôi có “vũ khí” bí mật và sẽ được bật mí vào tối thứ 7 tuần này với khán giả. Chúng tôi tự tin rằng mình sẽ giành chiến thắng.

Damiano Baraldo (Ý): Rất khó để dự đoán được ai sẽ là quán quân năm nay nhưng chúng tôi với cương vị là đội từng 2 lần giành chức vô địch năm 2017 và 2018, rất tự tin vào màn trình diễn của mình. Tuy nhiên, Úc cũng là một đội đáng gờm, cũng như Ba Lan và Anh đều là những đội tuyển lớn trên thế giới.

Đến với DIFF 2023, đội Ý mong muốn mang đến sự khác biệt và đổi mới. Chúng tôi sẽ đem tới nhiều hiệu ứng ánh sáng và kỹ thuật mới để khán giả có thể thưởng thức một màn pháo hoa thật hoành tráng.



Đội tuyển Ý sẵn sàng cho đêm trình diễn.

Ông có thể bật mí một chút về màn trình diễn của đội mình trong năm nay được không?

Christian Anthony Howard (Úc): Chúng tôi mang đến rất nhiều hiệu ứng ánh sáng đặc biệt. Các bạn hãy cùng tìm hiểu vào đêm thứ 7 tuần này nhé! Damiano Baraldo (Ý): Đến với DIFF, chúng tôi luôn muốn mang đến cho mọi người bất ngờ lớn. Vì vậy, màn trình diễn của chúng tôi sẽ chỉ được bật mí vào đêm bản 17/6 sắp tới. Nhưng chúng tôi có thể nói rằng, đây sẽ là một đêm bản với những bản nhạc mới, hòa âm mới cũng như hiệu ứng mới, để đem tới cho khán giả một màn trình diễn đặc sắc.



Trận địa pháo của 2 đội tuyển Úc - Ý.

Ông nhận xét gì về công tác tổ chức lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm nay?

Christian Anthony Howard (Úc): Năm nay, khi trở lại, điều làm chúng tôi ngạc nhiên nhất là đội ngũ kỹ thuật đã có kỹ năng tốt hơn rất nhiều so với lần trước. Đội ngũ ban tổ chức cũng rất tốt, khi tạo ra những cấu trúc và khối lượng công việc rất hợp lý. Đặc biệt chúng tôi được sắp xếp ở khách sạn Novotel gần khu vực làm việc, chỉ mất vài phút để đi bộ. Điều đó rất tuyệt.

Damiano Baraldo (Ý): Công tác tổ chức DIFF ngày càng tốt lên sau mỗi năm. Suốt quá trình ở đây

chúng tôi không thiếu thứ gì. Mọi thứ được chuẩn bị rất chu đáo.

Câu hỏi dành riêng cho đội Ý, xin ông hãy cho biết mình có suy nghĩ gì về chủ đề chung của DIFF 2023 - “Thế giới không khoảng cách”?

Đội chúng tôi cảm thấy rất phấn khích với chủ đề “Thế giới không khoảng cách”. Chủ đề này chính là một cơ hội tuyệt vời để chứng minh rằng: mặc dù có khác biệt về ngôn ngữ, màu da và chủng tộc, nhưng chúng ta đều có chung một sự cố gắng, và đều có thể kết nối lại với nhau.

Vậy với Úc, để so sánh với các lễ hội pháo hoa tại các nước khác như Hàn Quốc, Brazil,... DIFF khác biệt thế nào?

Christian Anthony Howard (Úc): Lễ hội pháo hoa mỗi nước đều có những đặc điểm riêng đúng với truyền thống của họ. Với DIFF thì đó sẽ là quy mô rất lớn! Chúng tôi có thể sử dụng hiệu ứng pháo hoa ở dưới nước hoặc trên trời.



Đà Nẵng đang đón mùa hè sôi động với DIFF 2023.

Cảm xúc của đội khi trở lại thành phố Đà Nẵng là gì, thưa ông?

Christian Anthony Howard (Úc): Chúng tôi rất vui mừng khi đã cùng nhau trở lại Đà Nẵng sau đại dịch Covid-19, với sự chào đón rất nồng nhiệt của thành phố. Giờ đây tôi thật sự ngóng đợi đêm

trình diễn.

Chủ Nhật vừa rồi chúng tôi đã có dịp đến thăm phố cổ Hội An. Sau đêm bắn, vào chủ Nhật chúng tôi sẽ đi tham quan Sun World Ba Na Hills.

Damiano Baraldo (Ý): Đà Nẵng là một thành phố rất đẹp và là một thành phố rất đáng sống. Bạn có thể thấy rằng, buổi đêm đi dọc các khu phố thì không phải lo lắng về cướp giật, đây là điều hiếm có khi so sánh với các thành phố khác trên thế giới. Đặc biệt người dân Đà Nẵng cực kỳ thân thiện. Điều tôi vô cùng yêu thích ở thành phố là mọi người luôn niềm nở, khi chúng tôi đi ăn nhà hàng hoặc đi dọc các con phố sẽ được thấy những cái vẫy tay và câu nói “Xin chào, xin chào”.

Xin trân trọng cảm ơn các ông và chúc hai đội thành công rực rỡ!

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/cuu-quan-quan-uc-va-y-bat-mi-ve-dem-thi-%E2%80%9Cchinh-phuc-nhung-giac-mo%E2%80%9D-toi-176>